

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี
สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

รายชื่อผู้เข้าประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบท้าย)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. บองค์ประชุมแล้ว นายสุพจน์ ชูลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตาม
กฎหมายในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)
และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี
ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดให้การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็น
จำนวน ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประธานสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา วิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่

จันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา นายพิชัย ฤทธิเจริญวงศ์ นายสมพร รักธรรม และนายพิสุทธิ์ อุปลา ได้ตรวจ รายงานการประชุมแล้ว และนายสานิวัฒน์ ทองเนื้อสูง เลขานุการสภา ได้ส่ง สำเนาให้สมาชิกสภาไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสามวันแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมถามที่ประชุมว่าสมาชิกสภารับรอง รายงานการประชุมสภาวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ในเมื่อไม่มีท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม

เลขานุการสภา

ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม

มติที่ประชุมสภา

รับรอง ๘ เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

ถือว่าที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติที่ค้างพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องพิจารณาญัตติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี เสนอญัตติต่อสภา เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการซ่อมแซมถนนเขารักษ์ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๑+๐๐๐)

หมู่ที่ ๕ บ้านหารดำ ตำบลอรุณคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๔๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์บางใหญ่ (ช่วง กม.๐+๓๗๐ ถึง กม.๐+๔๕๐) หมู่ที่ ๒ บ้านบางใหญ่สามัคคี ตำบลอรุณคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๒๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท

บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๖

ต่อไปขอเชิญนายก อบต. นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี ต่อไป

นายก อบต.

ขอทำความเข้าใจในเบื้องต้นกับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน โครงการทั้ง ๒ โครงการที่มีการเสนอเป็นโครงการที่ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วเมื่อครั้งประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องด้วยเกิดข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จึงทำให้ข้อความในแบบขอเสนอยุติติดไปจากโครงการที่ทางฝ่ายโยธาได้ทำการคำนวณไว้ ในส่วนของจำนวนงบประมาณและระยะทาง จึงจำเป็นต้องมีการเรียกประชุมสภา เพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติใหม่

ข้าพเจ้านายบุญฤทธิ์ พงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี ขอเสนอยุติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี เพื่อพิจารณา ดังนี้

(๑) โครงการซ่อมแซมถนนเขารักษ์ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๐๐๐) หมู่ที่ ๕ บ้านหารดำ ตำบลอรุณคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๖

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์บางใหญ่ (ช่วง กม.๐+๓๗๐ ถึง กม.๐+๔๕๐) หมู่ที่ ๒ บ้านบางใหญ่สามัคคี ตำบลอรุณคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๒๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๖

ซึ่งในส่วนรายละเอียด ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้เป็นผู้ชี้แจงครับ
เชิญครับ

นายไตรเทพ เกิดกอบ
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

๑. โครงการซ่อมแซมถนนเขารักษ์ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๑+๐๐๐) หมู่ที่ ๕ บ้านหารดำ ตำบลอรุณคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแบบขอเสนอยุติเดิม ตั้งไว้ ๔๕๗,๐๐๐.๐๐บาท ซึ่งที่ถูกต้องตั้งไว้ ๔๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์บางใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านบางใหญ่สามัคคี ตำบลอรุณคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแบบขอเสนอยุติเดิม เป็น (ช่วง กม.๐+๓๗๐ ถึง กม.๐+๔๕๐) ซึ่งที่ถูกต้องเป็น (ช่วง กม.๐+๓๗๐ ถึง กม.๐+๔๕๐)

นายก อบต.

ในส่วนรายละเอียดของโครงการก็ได้ให้ฝ่ายโยธาเป็นผู้ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามหรือไม่

- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายพิชัย ฤทธิเจริญวงศ์ กระผมคิดว่า โครงการที่นายก อบต. ได้เสนอมาก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลอรุณคามวารี และในส่วนของตลาดทางฝ่ายโยธาที่มีการแจ้งและแก้ไขในส่วนที่ตลาดให้ถูกต้องแล้ว กระผมจึงขอสนับสนุนโครงการที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมานะ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่..... หากไม่มี กระผมขอถามว่าสมาชิกสภาจะมีการลงมติโดยแยกพิจารณาอนุมัติทีละโครงการหรือพิจารณาราวเดียวทั้งสองโครงการ
- นายดุสิต จันทนุกูล กระผมขอเสนอว่าพิจารณาราวเดียวทั้งสองโครงการ
- ประธานสภา ขอถามว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่..... หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาว่า เห็นชอบให้พิจารณาราวเดียวทั้งสองโครงการตามที่ท่านดุสิต จันทนุกูล เสนอหรือไม่
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม
- เลขานุการสภา ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม
- มติที่ประชุมสภา เห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา ถือว่าที่ประชุมสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้พิจารณาราวเดียวทั้งสองโครงการตามที่ท่านดุสิต จันทนุกูล เสนอ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แลที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) หมวดเงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและ

เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอันพับไป

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่...
เมื่อไม่มี ขอถามมติสมาชิกสภาว่าเห็นควรอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวาริ เสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒ โครงการ หรือไม่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม

เลขานุการสภา

ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม

มติที่ประชุมสภา

อนุมัติ ๘ เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

ถือว่าที่ประชุมสภา มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารดำเนินการโครงการด้วยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ๒ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบอีกหรือไม่

อนุนาท หนูชิต

กระผมทราบว่า มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อถังขยะซีพีหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ไม่ทราบทางอบต.ได้มีการดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่

นายก อบต.

หากต้องการจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดำเนินการในเรื่องนี้ พื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย หรือเขตพื้นที่สีแดง แต่จากรายงานพื้นที่ในอำเภอเคียนซาเป็นเขตพื้นที่สีเขียว จึงไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้

ดุสิต จันทนุกูล

กระผมทราบเรื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่อบต. ที่สอบถามว่าพื้นที่ของเรา มีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด มาประจำไว้ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาใช้ในการคัดกรองประชาชนสัมผัสเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือไม่และจะได้รับเครื่องมือดังกล่าวเมื่อใด

นายก อบต.

ในส่วนนี้ทางอบต. ได้เร่งให้มีการจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าว จำนวน ๖ เครื่อง ซึ่งจะแจกจ่ายไปยังหมู่บ้านต่างๆ หมู่บ้านละ ๑ เครื่อง และที่รพ.สต.

อัญญาภาวารี ๑ เครื่อง รวมถึงการจัดซื้อหน้ากากใสกันน้ำลาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “Face shield” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยคาดว่าจะการจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าวจะเสร็จสิ้นและส่งมอบให้แก่หมู่บ้านและรพ.สต.โดยเร็วที่สุด น่าจะไม่เกินภายในสองสัปดาห์หลังจากนี้

อนุชาน หนูชิต

กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเหตุที่ ทำให้หน้ากากผ้าที่ผลิตขึ้นเองในตำบล มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นายก อบต.

เป็นที่ทราบกันดีว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้หน้ากากอนามัยซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ขาดตลาด กระทรวงมหาดไทยจึงออกหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยดำเนินการในการจัดทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย โดยครั้งแรก ทางอบต.ได้มีการฝึกและสอนด้านการตัดเย็บหน้ากากผ้าให้แก่ครู ก. มีการจัดหาซื้อผ้าให้แก่ครู ก. และตัวแทนหมู่บ้านนำไปตัดเย็บกันเอง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้หน้ากากผ้ามีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น อาจสืบเนื่องมาจากขั้นตอนของการตัดเย็บ ที่มีการใช้ผ้าซึ่งมีขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเย็บผ้าแต่ละผืน จึงทำให้หน้ากากผ้าที่ผลิตเองมีไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายไปยังประชาชนแต่ละครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง และในส่วนของครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับหน้ากากผ้าดังกล่าว ทางอบต.กำลังทำการจัดซื้อเป็นหน้ากากผ้าสำเร็จรูปเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ประธานสภา

ไม่ทราบมีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยหรือเรื่องที่จะแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภา

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายธานีวัฒน์ ทองเนื้อสุก)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

ลงชื่อ

(นายพิชัย ฤทธิเจริญวงศ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

ลงชื่อ

(นายสมพร รักธรรม)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

ลงชื่อ

(นายพิสุทธิ์ อุปลา)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ ชูลี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี